



## เอกสารข่าว

# คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” โดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานนำไปพิจารณาดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภทนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) ไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจของตน เช่น เรื่องตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark การนำหลักการ UNGPs ไปกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใบรับรองมาตรฐาน Thailand Tourism Standard การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

โดยคณะอนุกรรมการเห็นว่า ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมา ทั้งสองหน่วยงานได้มีการดำเนินงานและขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งด้านการประกอบธุรกิจและภาคการท่องเที่ยว และเป็นแผนการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าวในระยะต่อไป และเห็นว่า การประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการติดตาม ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น และหากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (แผน NAP) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติงานให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน บรรเทา และแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ ไปปรับใช้ในแผนการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างจริงจังจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายในประเทศอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจะมีหนังสือข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป



นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานอนุกรรมการ

